



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑, ๖ มูลค่าข่าว ๒๖๕,๔๘๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

**เปิดตัวธรร.คนเก่ง
กรุงเทพคริสเตียน
คะแนนสูงสุดปท.
ร.ดั่งชีวิตที่ 1 เพียง
สอท.ประกาศผลแอดมิส
ชันส์กลาง 2557 ผ่าน 16
เว็บไซต์ สอบได้ 80,880 คน
น.ร.กรุงเทพคริสเตียนได้
คะแนนอันดับ 1 คณะพาณิชย
ศาสตร์ (อ่านต่อหน้า 6)**

ต่อจากหน้า 1

นร.คนเก่ง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) นพ.วิฑูรย์ วัชรตะพานิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แถลงการประกาศผลกาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิสชันส์กลาง ประจำปีการศึกษา 2557 ว่า สอท.จะประกาศผลแอดมิสชันส์กลางประจำปีการศึกษา 2557 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th และเว็บไซต์พันธมิตรที่ร่วมประกาศผล 15 แห่ง ซึ่งนักเรียนเข้าไปดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 18.00 น. ของวันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป สำหรับปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคมนี้ ยกเว้นมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สอบสัมภาษณ์วันที่ 5-6 กรกฎาคม โดยปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 99,767 คน สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ สอท.ดำเนินการคัดเลือกไว้รวม 86 สถาบัน ใน 765 คณะ/สาขาวิชา โดยมีรหัสสาขาวิชาให้เลือก 3,989 รหัส มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 80,880 คน จากจำนวนรับ 146,554 คน แบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรับ 102,985 คน มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 75,595 คน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดทบวงฯรับ 1,165 คน มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 353 คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 42,403 คน มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4,932 คน นพ.วิฑูรย์กล่าวว่า ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา 8 ราย ประกอบด้วย นายนิตรมงคล

บัณฑิต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สอบได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 90.30%, น.ส.สุทธารัตน์ วิรุฬห์ทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟคอนแวนต์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 88.59%, นายวิวัฒน์ เทียงธรรม โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 87.72%, น.ส.ปภาวดี นิมิตกุลเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 87.21%, น.ส.กมลวรรณ สารวารี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จ.กระบี่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 85.14%, น.ส.สุวิภา พิรัชต์ชัยกุล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 84.36%, นายวิริยะ เขียวพุกัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 84.14% และนายชาคร ชรไชยกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 83.58% นพ.วิฑูรย์กล่าวว่า คณะ/สาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) รับ 15 คน ผู้สมัคร 1,437 คน อัตราการแข่งขัน 1:96, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอ.) รับ 15 คน สมัคร 947 คน อัตราการแข่งขัน 1:63 และวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับ 40 คน สมัคร 2,004 คน อัตราการแข่งขัน 1:50 คน นายนิตรมงคล หรือน้องคิด สอบได้คะแนนสูงสุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะส่วนตัวชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาก และเลือกคณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอันดับ 1 เด็ดกับการเรียนคือตั้งใจเรียนในห้องเรียน ไม่ค่อยเรียนพิเศษมากนัก เพราะเชื่อว่าหากตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้เข้าใจก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนพิเศษ รวมถึงหมั่นทบทวนเนื้อหาวิชาต่างๆ ฝึกทำข้อสอบและแบบฝึกหัดสม่ำเสมอ ที่สำคัญต้องมีความตั้งใจ และความรับผิดชอบ โดยเฉพาะช่วงใกล้สอบจะทุ่มเวลาอ่านหนังสือเต็มที่ ทำให้ผลการเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมามีอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี อยู่ที่ 3.97 แต่ไม่ได้เคร่งเครียดกับการเรียนอย่างเดียว หากโรงเรียนมีกิจกรรมก็จะเข้าร่วมตลอด สำหรับเพื่อนๆ ที่ยังไม่มีการเรียนอย่างจริงจังเพราะยังมีมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งที่เปิดรับอยู่ น.ส.กมลวรรณ หรือน้องอ้อม สอบได้คะแนนสูงสุดคณะศิลปศาสตร์ มธ. กล่าวว่า รู้สึกตกใจมาก คิดว่าจะได้คะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่ง พ่อแม่ดีใจมาก เพราะเป็นลูกคนสุดท้าย พี่น้องเรียนจบหมดแล้ว ส่วนตัวชอบเรียนภาษา จึงไม่ฝันอยากเรียนที่คณะศิลปศาสตร์ มธ. อยู่แล้ว อนาคตอยากเป็นนักแปล ไม่ได้เด็กที่เรียนเก่งมาก ผลการเรียนอยู่ในระดับกลางๆ แต่ชอบอ่านหนังสือ หาคำ

รู้จากอินเทอร์เน็ต และฝึกทำแบบฝึกหัดอยู่เสมอ อยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ที่ยังสอบไม่ได้คิดว่าอย่าท้อถอย ยังมีมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งเปิดรับ ขอให้พ่อแม่ทุกคนเข้าใจ และให้กำลังใจคนที่พลาดแอดมิสชันส์ทุกคน ซึ่งตนมีคติประจำใจที่ท่องไว้เสมอว่า แต่ฉันนี่แน่ แต่ไม่เชียวี่จะแย็ดตลอดไป น.ส.สุทธารัตน์ หรือน้องมุก สอบได้คะแนนสูงสุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีใจมากที่สอบติดคณะดังกล่าว เพราะเป็นคณะที่ไม่ฝันอยากเข้าเรียน และเป็นอันดับหนึ่งที่ได้เลือกเรียน ส่วนที่เลือกเรียนคณะดังกล่าว เนื่องจากเป็นคนที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ และคณะรัฐศาสตร์มีสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเมื่อได้ศึกษาและเขียนข้อสอบการเขียนการสอบ ทำให้รู้ว่าคณะและสาขาที่เหมาะสมกับเราที่สุด ตนเรียนสายวิทย์-คณิต จบมาด้วยเกรดเฉลี่ย 3.94 ตอนแรกตั้งใจเรียนสายนี้ เพราะยังไม่มั่นใจว่าตัวเองอยากเรียนคณะไหน ทำอาชีพอะไร จนเมื่อเรียนจบชั้น ม.4 และค้นหาคำว่าตัวเอง จึงรู้ว่าตัวเองสนใจเรื่องราวของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ อีกทั้งได้พูดคุยกับอาจารย์ที่จบคณะดังกล่าว จึงตัดสินใจเลือกเรียน "ตอนเรียนมัธยมปลายจึงตั้งใจเรียนในห้องเรียน เพื่อทำคะแนนให้อยู่ในระดับดี และเรียนภาควิชาเฉพาะอังกฤษและวิชาสายสังคม เพราะต้องใช้ในการเรียนต่อ ซึ่งการภาควิชาจำเป็นอย่างมาก เพราะโจทย์ข้อสอบบางข้อในห้องเรียนไม่ได้สอน ดังนั้น การเรียนเสริมนอกห้องเรียนด้วยจะช่วยให้คะแนนดีขึ้น อยากให้เพื่อนๆ น้องๆ ทุกคน ค้นหาตัวเองให้เจอว่าอยากเรียนอะไร อยากทำอาชีพอะไร และศึกษาว่าคณะที่เลือกมีเรียนอะไรบ้าง และมุ่งมั่นตั้งใจ อ่านหนังสือ เรียนในห้องเรียน และอย่าเครียด เพราะถ้าเราเครียดเราจะทำข้อสอบไม่ได้" น.ส.สุทธารัตน์กล่าว นายวิวัฒน์ หรือน้องต้น สอบได้คะแนนสูงสุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีใจที่สอบติดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะกำลังศึกษาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่แล้วสิ่งที่เรียนอยู่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่ ดังนั้น เมื่อสอบติดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ตัดสินใจว่าเลือกเรียนอะไรให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด เด็ดดีกับการเรียนนั้น อยากให้เพื่อนๆ ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือและเรียนในห้องเรียน เพื่อจะได้คะแนนดีๆ ส่วนการเรียนภาควิชาอื่น ถ้าเรียนก็จะช่วยไม่มีความรู้เพิ่มเติม และทำข้อสอบโจทย์ต่างๆ ได้ดีขึ้น นายวิริยะ หรือน้องมิกที่ สอบได้คะแนนสูงสุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตกใจมากไม่คิดว่าตัวเองจะสอบติดเป็นอันดับหนึ่ง เพราะมีคนเข้าสอบเยอะ และแต่ละคนก็เก่งๆ เด็ดดีกลับ



ในการเรียนคือต้องมีเป้าหมายในการเรียน เมื่อตัดสินใจเลือกคณะแล้ว ก็ต้องวางแผนในการอ่านหนังสือและมุ่งมั่น ส่วนตัวไม่ได้ให้ความสำคัญกับการกวาดวิชา แต่มองว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง หากวิชาไหนที่ไม่มั่นใจก็กวาดวิชาเพิ่ม อย่างไรก็ตามมองว่าการศึกษาของเด็กไทยในวันนี้ให้เด็กเรียนหนักเกินไป จนบางทีพลาดการทำกิจกรรม การออกกำลังกาย แต่จะให้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่พลเมืองเห็นด้วย เพราะมีประโยชน์ทำให้ได้รู้จักตัวเอง และปลูกฝังความรักชาติ สุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้คนที่แอดมิสชั่นส์ไม่ติดต่อสู้อต่อไป เพราะไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินชีวิตเรา

น.ส.ปภาวดี หรือน้องยิ้ม สอบได้คะแนนสูงสุดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 87.21% กล่าวว่า รู้สึกดีใจ และสิ่ง เพราะไม่คิดว่าคะแนนของคนจะสูงถึงขั้นติดอันดับ 1 ปกติเป็นคนเรียนดีอยู่แล้ว เกaredเฉลี่ยอยู่ที่ 3.47 มีเคล็ดลับในการเรียนคือเน้นทบทวนอ่านหนังสือสม่ำเสมอ ไม่เครียด ชอบทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ โดยตอนนี้เรียนเด่นฮิปฮอป เหตุที่เลือกเรียนนิเทศศาสตร์ เพราะสนใจอยากทำงานวงการโฆษณา และอยากสร้างงานที่ทำให้คนเกิดแรงบันดาลใจ สำหรับช่วงนี้ที่สถานการณ์บ้านเมืองกำลังวุ่นวาย ส่วนตัวคิดว่าสื่อมีส่วนสำคัญในการสร้างความสมานฉันท์ ดังนั้นหากเป็นไปได้ก็อยากทำโฆษณาในเชิงปลุกใจให้คนไทยหันมารักชาติ และมีความสามัคคีกันมากขึ้น



กมลวารณ
สาระวาริ



ฉัตรมงคล
บิณฑอง



ชาคร
ชจรไชยกุล



ปภาวดี
นิมิตกมลเลิศ



วิริยะ
เรียรทงกิจ



วิวัฒน์
เที่ยงธรรม



สุวิรยา
พิริชชัยกุล



สุตารัตน์
วิรุพหิทธิย์